



Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

❖ **ThS. Đỗ Việt Hùng***



Đảng bộ Vietcombank luôn khuyến khích các đảng bộ trực thuộc phát huy sáng tạo và đổi mới trong học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các đội thi tham gia Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi” do Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank tổ chức.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, coi đây là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng

Đảng bộ trong từng thời kỳ.

Tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), VCB là một trong bốn Ngân hàng Thương mại nhà nước tại Việt Nam đồng thời cũng là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, VCB đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu. Với bề dày lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển, VCB đã có những đóng góp

quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. VCB liên tục được các tạp chí uy tín trên thế giới bình chọn trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”.

Để có được kết quả trên, Ban Chấp hành Đảng bộ VCB đã quyết liệt lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để tích cực nâng

* Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank



cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đi kèm với kiểm soát chất lượng và an toàn hoạt động, giúp VCB hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong thực tiễn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ VCB đối mặt với nhiều khó khăn, nổi bật là: (1) Ngân hàng là công cụ quan trọng giúp Chính phủ điều hành nền kinh tế, là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế. Chính vì vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng nên ngành ngân hàng có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời cũng là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Hoạt động ngân hàng trong giai đoạn hiện nay phát triển nhanh, đa dạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hiện đại hóa công nghệ, tình hình tham nhũng và tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp trong khi đó việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý còn chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn quản lý hoạt động tiền tệ, ngân hàng. (2) Thời gian đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VCB mới chỉ có 28 tổ chức đảng trực thuộc và 1.139 đảng

viên thì đến nay, Đảng bộ VCB đã phát triển nhanh và mạnh, lên tới 74 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 20 đảng bộ (1 đảng bộ bộ phận có 6 chi bộ, 147 chi bộ trực thuộc) và 54 chi bộ cơ sở với hơn 3.500 đảng viên. Trong khi đó, hiện nay, việc kiện toàn mô hình tổ chức đảng bộ toàn doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến tính kịp thời, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của toàn hệ thống, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Những vấn đề trên đòi hỏi phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ VCB để góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ VCB là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong giai đoạn vừa qua, Đảng ủy Vietcombank đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Những đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực

hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể, tạo được sức mạnh từ cơ sở để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của Vietcombank. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 5 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm UBKT là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kiểm soát; Phó Chủ nhiệm UBKT là Thành viên Ban kiểm soát; các Ủy viên UBKT đều đảm nhiệm vị trí Trưởng các phòng/ban chuyên môn tại Trụ sở chính VCB.

Đảng ủy VCB đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nhiều cấp ủy trong Đảng bộ đã có sự đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát gắn với công tác tư tưởng và tổ chức, đồng thời chú trọng thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy và



UBKT Đảng ủy VCB đã xây dựng, ban hành mới và bổ sung nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra như: Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Đảng ủy; Quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên của UBKT Đảng ủy VCB; Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống VCB. Đảng ủy VCB cũng đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBKT Đảng ủy, Ban kiểm soát, Ban Kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy VCB thường xuyên kết hợp tổ chức trao đổi, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm; kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy VCB đã thực hiện kiểm tra 12 lượt tổ chức cơ sở đảng và 6 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở, trong đó có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; giám sát 17 lượt tổ chức cơ sở đảng và 17 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở, trong đó có 3 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 15 lượt tổ chức cơ sở đảng; giám sát 24 lượt tổ chức cơ sở đảng và 24 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở. Các đảng ủy cơ sở kiểm tra 56 lượt chi bộ và 9 đồng chí bí thư chi bộ; giám sát 88 lượt chi bộ và 88 đồng chí bí thư chi bộ. UBKT các đảng ủy cơ sở kiểm tra 61 lượt chi bộ; giám sát 85 lượt chi bộ và 85 đồng chí bí thư chi bộ. UBKT Đảng ủy phân công các ủy viên UBKT trực tiếp theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng ủy, UBKT đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. 100% đảng viên thuộc Đảng bộ được giám sát thường xuyên thông qua các kỳ sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của chi bộ, đảng bộ và qua quá trình thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát mục tiêu tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, quản lý đảng viên, phòng chống tham nhũng; quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát đối

với người đứng đầu đơn vị... Đảng bộ không có vụ việc nổi cộm, không có tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy VCB không nhận được đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ VCB không có tổ chức đảng phải xử lý kỷ luật; có 31 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức: Cảnh cáo 5; khiển trách 26 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, vi phạm về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Việc thi hành kỷ luật đảng được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ, tính chất vi phạm của đảng viên.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của VCB. Cụ thể



là, VCB luôn giữ vững vai trò là ngân hàng chủ đạo, tiên phong thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện đưa hệ thống VCB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với kết quả kinh doanh bứt phá trên nhiều mặt: Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh, gấp gần 2 lần so với năm 2015. Huy động vốn tăng trưởng bình quân hàng năm 18,3%, cao hơn bình quân ngành, cơ cấu chuyên dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn chi phí thấp. Tín dụng tăng trưởng bền vững, nợ xấu liên tiếp giảm. Hiệu quả tài chính vượt trội, năm 2019 và 2020 cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD, tăng gần 4 lần so với năm 2015, đưa Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt mốc lợi nhuận 1 tỷ đô la Mỹ và nằm trong Top 200 tổ chức tài chính ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn cầu. Thương hiệu và hình ảnh của VCB không ngừng được nâng cao, được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín. Bên cạnh đó, VCB còn chủ động tiên phong giảm lãi suất, giảm phí, cơ cấu nợ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của bão lũ tại miền Trung thông

qua 5 đợt giảm lãi suất với tổng số tiền lãi, phí hỗ trợ lên đến 3.700 tỷ đồng, mức chia sẻ tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Những thành quả đạt được của Đảng bộ VCB trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là kết tinh của những định hướng chiến lược đồng bộ, nhất quán, sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ và đoàn kết đồng lòng của các cấp lãnh đạo đến toàn thể Đảng viên và cán bộ, nhân viên toàn hệ thống; là sự đồng hành, hợp tác của hàng triệu quý khách hàng, hàng vạn quý cổ đông tin tưởng, gắn bó với VCB.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát: Đảng bộ VCB hiện tại chưa phải là Đảng bộ toàn hệ thống nên khó khăn trong việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, cũng như khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng ở cơ sở. Nhận thức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên ở cơ sở còn chưa rõ ràng. Tại một số cấp ủy cơ sở, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa được chủ động, nội dung báo cáo chưa đầy đủ, chưa bảo đảm thời gian quy định. Nguyên nhân thực tế là do đội ngũ cán bộ cấp ủy và thành viên UBKT các đảng ủy cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm nên việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,

giám sát và việc nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương và đảng ủy cấp trên còn hạn chế. Nhân sự cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng mới thành lập đảng trong quá trình kiện toàn. Một số cán bộ cấp ủy ở cơ sở ít kinh nghiệm, chưa nắm chắc các nguyên tắc, quy trình, quy định thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở,...

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và môi trường kinh tế thế giới biến đổi phức tạp, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VCB quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại VCB, bảo đảm tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả; toàn hệ thống VCB tiếp tục nỗ lực, đoàn kết đồng lòng vượt qua các khó khăn, thách thức, đón bắt các cơ hội, tập trung mọi nguồn lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất đưa VCB chinh phục hành trình “Vươn ra biển lớn”; phấn đấu đưa VCB trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam. □